



Southeast Asian Relief Association(SARA)
PO. Pox 18185. Portland, OR 97218,
Phone: 503-281-5547
Youtube: Hội từ thiện SARA
Facebook: HỘI TỪ THIỆN SARA
Web: <http://sara-hope.org/>

NON Profit ORG
U.S.postage
PAID
Portland, OR
Permit NO 2717

HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI!

"Hành trình nhân ái của Kim Dung và Hội Sara đối với những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam". Bài viết kể về những chuyến thăm của Kim Dung và công tác từ thiện của Hội Sara, chia sẻ những câu chuyện xúc động từ các chuyến đi, cũng như những nỗ lực giúp đỡ những người nghèo khổ, tàn tật và trẻ mồ côi.

Kính thưa quý ân nhân!

Đã 32 năm qua Kim Dung được điểm phúc trở về Việt Nam thăm những người bất hạnh. Tính cho đến nay, Kim Dung đã có tới 45 chuyến trở về trong đó có những thời điểm Kim Dung đã về tới 2 lần trong một năm. Năm 2025 này, Kim Dung phải chăm sóc chị gái yếu đau nên không thể về Việt Nam được.

Trong những năm qua, Hội đã gửi tiền về nhờ sự cộng tác giúp đỡ của các cha và các sơ nên công việc từ thiện của Hội Sara đã vào nề nếp, do đó, việc thiếu vắng sự hiện diện của Hội trong những chuyến thăm sắp tới cũng không làm ảnh hưởng tới chương trình của Hội tại Việt Nam. Bởi lẽ, mọi công việc của Hội đã được các cha và các sơ đảm nhận và thực hiện rất tốt, đã trao tới tận tay của những người phong cùi, các người khuyết tật, các trẻ mồ côi, các cụ già cô đơn nghèo khổ những món quà từ thiện.

Hơn nữa, trong suốt những năm qua, Hội đã có 16 phòng khám bệnh SARA để cứu giúp những người nghèo bệnh hoạn khi không có tiền đến bệnh viện. Có 2 phòng khám được Hội mua máy siêu âm để phục vụ việc khám bệnh. Hai phòng khám này do các Sơ đảm trách và không để tên của Hội Sara nhưng để tên của nhà dòng của các Sơ với mục đích khám chữa bệnh cho dân nghèo và một ngàn người

phong cùi đau khổ. Kim Dung nhớ mãi chuyến thăm người khuyết tật vào tháng 8 Tết Trung Thu. Sau khi phát gạo và bánh trung thu, xe chạy vào khu vực nhà thờ. Kim Dung đã thấy nhiều người tập trung, tiếng nói tiếng cười ồn ào, thấy phụ huynh đang dẫn các em khuyết tật vào sân, các em vui vẻ dù bệnh hoạn vì biết sẽ có bánh ăn bởi lẽ trung thu là tết nhi đồng của các em. Lúc đó, Kim Dung cảm thấy phấn khởi trước cảnh nhộn nhịp vui vẻ đầy tiếng cười của trẻ thơ bị tàn tật. Phát quà xong, có vài phụ huynh đến bên Kim Dung và cảm ơn quý hội ân nhân ở hải ngoại.

Vì khi phát quà, Kim Dung nói rằng đó là quà của quý ân nhân ở Hải Ngoại và Kim Dung thay mặt Hội Sara đem quà về trao tận tay cho quý vị, xin mọi người cầu nguyện cho ân nhân. Rồi có một bà tâm sự nỗi khổ chăm sóc con bà mấy chục năm qua. Bà khóc và Kim Dung cũng không cầm được nước mắt của sự cảm thông. Bỗng dưng, một số người đến vây quanh Kim Dung đều oà lên khóc như thể nỗi đau của họ đang dâng trào, họ đang rất đau khổ trước hoàn cảnh của mình.

Một lát sau, Sơ dẫn Kim Dung đến mấy gia đình có con bị bại liệt. Trong số đó, có một gia đình còn rất trẻ có một đứa con bị liệt từ nhỏ đang nằm trên giường, mắt lơ lơ như người không hồn. Lúc đó Sơ lên tiếng gọi em bé, bỗng dưng em bé mở mắt ra và Sơ giơ chiếc bánh Trung thu trước mặt em. Thật huyền diệu, mắt em mở lớn, mặt vui mừng liền đòi mẹ đỡ ngồi dậy, mắt cứ nhìn cái bánh trung thu ở tay Sơ. Khi đó, Sơ vén cái màn lên và em không còn nhìn thấy bánh nữa, em bé ườn người cố tìm xem Sơ

để bánh ở đâu? Kim Dung nhìn em mà cảm thấy xót xa thương cảm. Kim Dung cũng hiểu cảnh nhà nghèo nên mấy khi có bánh kẹo để ăn. Khi Kim Dung đưa gạo cho người mẹ trẻ, cô ôm bao gạo mắt rung rung cảm động muốn khóc, ngược lại Sơ đưa bánh cho cháu bé, bé cười và ôm vào ngực như một vật quý giá. Lúc ra về Sơ chào bé và xin ăn bánh với em nhưng em lắc đầu. Kim Dung thấy thương em

thật nhiều và xót xa cho những trẻ em khuyết tật nghèo khổ.

Kim Dung rất mong mùa thu năm 2025 này nhiều em có chút niềm vui. Xin góp tay, xin thương các em ngày tết nhi đồng hầu đem lại chút niềm vui cho các em.

Xin quý ân nhân cảm thương gửi về P.O Box 18185
.....

PHỤC VỤ TRONG TIN YÊU VÀ PHÓ THÁC

Trong sứ điệp ngày thế giới người nghèo lần thứ nhất năm 2017, Đức Thánh Cha viết: *“Thật đáng khen thay những đôi tay nào giờ ra cho người nghèo để giúp đỡ họ vì đó là những đôi tay mang đến niềm hy vọng. Thật đáng khen thay những đôi tay biết vượt qua bất cứ mọi rào cản nào thuộc về văn hóa, tôn giáo và quốc gia để rưới dầu an ủi xuống trên những vết thương của nhân loại. Thật đáng khen thay những đôi tay biết mở ra mà không mong được đáp đền, không nói nếu cũng không nói nhưng và cũng không có lẽ: những đôi tay ấy đang làm cho phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên những người anh chị em.”*

Những dòng chảy mang theo trần trở của Giáo Hội về sứ mạng phục vụ người nghèo âm thầm và ngày càng thôi thúc mãnh liệt trong nội tâm của Cha Bề Trên Hiệp Hội Thánh Antôn. Qua sự tác động của Chúa Thánh Linh, vào năm 2017, Cha đã quy tụ và sáng lập nên Hiệp Hội nam tu sĩ sống đời thánh hiến phục vụ theo gương mẫu của Cha Thánh Antôn Padôva hay làm phép lạ. Linh đạo **“*khiêm nhường phục vụ trong tin yêu và phó thác*”** và sứ vụ: ***Rao giảng và chữa lành.***



Năm 2009 cùng với Hội Từ Thiện Sara, Hội dòng đã thiết lập hệ thống phòng khám đa khoa Antôn – Sara điều trị bằng Đông – Tây Y kết hợp để khám chữa bệnh cho những người nghèo, người khuyết tật, neo đơn không phân biệt tôn giáo, hiện tại (năm 2025) đã có 12 phòng khám hiện diện trên 2 tỉnh Nghệ an và Hà Tĩnh. Nhận thấy những người nghèo, nhất là những người tâm thần, mồ côi, vô gia cư, bại não... với số lượng nhiều nhưng không có nơi chăm sóc, cùng sự thôi thúc và nhiệt tâm phục vụ hình ảnh Đức Kitô qua những người bất hạnh, đầu năm 2021, Cha Bề Trên đã xây dựng Mái Ấm Antôn đầu tiên tại giáo xứ Cồn Mộc, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an và đón nhận gần 40 bệnh nhân đầu tiên. Hiện nay, Hội dòng

đã xây dựng thêm 2 Mái Ấm tại huyện Yên Thành và huyện Hưng Nguyên của tỉnh nghệ An với tổng số bệnh nhân 3 Mái Ấm là hơn 150 người.

Kể là vậy nhưng bước vào thực tại quả không dễ dàng. Trước tiên phải kể đến là những tác động ngoại cảnh khi chăm sóc những bệnh nhân này. Đây là một nhóm bệnh nhân có nhưng đặc thù riêng về thể lý, sinh lý, tâm lý nên đòi hỏi người phục vụ, chăm sóc phải có những kỹ năng và thích ứng tốt. Có những khi phát bệnh, bệnh nhân thường mất đi những nhận thức và hành vi bình thường hoặc những lúc bệnh nhân phát bệnh nặng và dữ tợn nên anh em phải rất vất vả và có những kinh nghiệm để đối diện. Có khi Mái Ấm thiếu thốn những lương thực thực phẩm hằng ngày để nấu ăn cho các bệnh nhân, thế nhưng anh em vẫn luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa, nơi Cha Thánh Antôn rồi chạy hết chợ này sang chợ kia, chỗ này chỗ nọ để xin bó rau, con cá, chai nước mắm, củ hành tằm... để về nấu cho các bệnh nhân ăn. Những khó khăn nhiều là vậy nhưng những niềm vui cũng không kể xiết.

Trong tinh thần phục vụ noi gương Thánh Antôn, anh em cố gắng vượt qua những khó khăn và đem tình yêu thương đến cho những bệnh nhân. Chỉ ước mong những hành vi nhỏ bé âm thầm phục vụ của các thầy góp phần xoa dịu những nỗi bất hạnh mà những người khốn khổ bệnh tật phải gánh chịu. Chỉ xin như lời bài hát: *“Xin gửi con đi tới mọi miền, để đem cơm cho người nghèo hèn, và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh co.”*

Xin Chúa gửi thêm nhiều ân sủng trên chúng con và cho quý ân nhân rộng lòng thương đến Mái Ấm để chúng con có điều kiện phục vụ và chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhân. Xin Chúa chúc lành và thêm ơn cho mọi người luôn mãi.

Huệ Dòng

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
GIÁO PHẬN VINH
HỘI DÒNG THÁNH ANTÔN PADÔVA

THƯ NGỎ

*V/v: Xin tiếp tục giúp đỡ cho 12 Phòng Khám và
3 Trung Tâm Khuyết Tật của Hội Dòng Thánh Antôn Padôva*

Kính thưa Hội Sara và quý ân nhân,

Tôi là Linh mục Antôn Maria Hoàng Đức Luyến, Sáng lập và Bề Trên của Hội Dòng Thánh Antôn Padôva Giáo phận Vinh, kính chúc quý Hội và quý ân nhân sức khỏe và bình an trong Chúa Kitô.

Kính thưa quý Hội, Hội Dòng Thánh Antôn có sứ mạng Rao giảng Tin Mừng và giúp đỡ, nuôi nấng những người khuyết tật, mồ côi, cô đơn, già cả. Nhờ ơn Chúa và quý ân nhân, hiện nay, Hội Dòng có 12 Phòng khám bệnh cho người nghèo không phân biệt lương giáo và 3 Trung Tâm đang nuôi hơn 150 bệnh nhân tâm thần, khuyết tật, bại não... Do thời buổi kinh tế khó khăn, các phòng khám và các trung tâm khuyết tật cũng chật vật và thiếu thốn tư bề, có ít mạnh thường quân và hội từ thiện giúp đỡ, may còn có Hội Sara thương đến và giúp đỡ. Hội đã tương trợ thường xuyên mỗi năm một ít cho các phòng khám và trung tâm khuyết tật được duy trì và vận hành. Nay xin Hội và quý ân nhân tiếp tục giúp đỡ cho 12 phòng khám và 3 Mái Ấm có địa chỉ cụ thể sau:

STT	TÊN PHÒNG KHÁM	ĐỊA CHỈ
1	Phòng Khám Antôn – Sara Cồn Mộc	Giáo xứ Cồn Mộc, giáo hạt Bảo Nham – <i>Xóm 22, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An</i>
2	Phòng Khám Antôn – Sara Hậu Thành	Giáo xứ Hậu Thành, giáo hạt Quy Hậu - <i>Xóm Tân Trung, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An</i>
3	Phòng Khám Antôn – Sara Thượng Thôn	Giáo họ độc lập Thượng Thôn, giáo hạt Xã Đoài - <i>Xóm 2, Xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An</i>
4	Phòng Khám Antôn – Sara Xuân Sơn	Giáo họ độc lập Xuân Sơn, giáo hạt Bột Đà – <i>Xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An</i>
5	Phòng Khám Antôn – Sara Cẩm Sơn	Giáo xứ Cẩm Sơn, giáo hạt Bảo Nham – <i>Xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An</i>
6	Phòng Khám Antôn – Sara Phúc Trạch	Giáo xứ Phúc Lộc, giáo hạt Kẻ Dừa – <i>Xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An</i>
7	Phòng Khám Antôn – Sara Trại Gáo	Đền Thánh An tôn Trại Gáo, <i>Xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An</i>
8	Phòng Khám Antôn – Sara Đức Xuân	Giáo họ độc lập Đức Xuân, giáo hạt Cửa Lò – <i>Khối 7, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An</i>
9	Phòng Khám Antôn – Sara Hiền Môn	Giáo xứ Hiền Môn, giáo hạt Vàng Mai – <i>Xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An</i>
10	Phòng Khám Antôn – Sara Tân Thành	Giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Can Lộc – <i>Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh</i>
11	Phòng Khám Antôn – Sara Đồng Xuân	Đền Thánh Antôn Đồng Xuân – <i>Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh</i>
12	Phòng Khám Antôn – Sara Sơn La	Giáo xứ Sơn La, giáo hạt Bột Đà – <i>Xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An</i>

STT	TÊN MÁI ẤM	BỆNH NHÂN	ĐỊA CHỈ
1	Mái Ấm Antôn Cồn Mộc Cơ sở 1	85	Giáo xứ Cồn Mộc, giáo hạt Bão Nham, Xóm 22, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
2	Mái Ấm Antôn Hậu Thành Cơ sở 2	30	Giáo xứ Hậu Thành, giáo hạt Quy Hậu, Xóm Tân Trung, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
3	Mái Ấm Antôn Thượng Thôn Cơ sở 3	40	Giáo họ độc lập Thượng Thôn, giáo hạt Xã Đoài – Xóm 2, Xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Trên đây là bảy nhiều tình nguyện. Tôi và Hội đồng vô cùng cảm quý tinh ưu ái của Hội đã giúp cho các phòng khám và các mái ấm những năm qua, ước mong sao các phòng khám và các mái ấm nuôi người khuyết tật, tâm thần... được tiếp tục hưởng nhờ sự quảng đại và thương mến của quý ân nhân và quý Hội. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý Hội và quý ân nhân.

Xuân Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2025

Bê Trên Hội Đồng

Lm Ant. M. Hoàng Đức Luyện

Hội Đồng Antôn Padova.
Giáo hạt Vinh

Xuân Sơn ngày 24.2.2025

Thư Cảm ơn thay Cả biên nhận tiền.

Kính gửi: Đức ân nhân, Cô Kim Dung và Đức Hội SARA.
Tôi là linh mục Antôn M. Hoàng Đức Luyện là Bê trên của Hội Đồng Thánh Antôn Xứ đạo địa cho Các phòng khám. Các trung tâm khuyết tật và toàn thể cộng đồng. Kính Chúc Cô, Đức ân nhân và quý Hội SARA được nhiều ơn lành của Chúa, Mẹ Maria và Thánh Antôn

Việc quý tôi đã nhận được số tiền của Đức ân nhân, Đức Hội giúp đỡ và quý với sự nhiệt tình đặc biệt của Cô Kim Dung. Cụ thể số tiền là: 13.000 USD. (Mười Ba ngàn đô la.)

Tôi với Các em khuyết tật, người mù, người điếc, Cô đơn. và cũng cần kiết thực tài trợ vãng của Đức ân nhân, Đức Hội và Cô Kim Dung đã giúp đỡ từ trước đến nay. Và năm 2024. tuy kiết tế sự thiện chung, nhưng Các ân nhân, Đức Hội và Cô Kim Dung vẫn tận tình giúp đỡ. Xin nhận lời cảm ơn lòng biết ơn sâu nặng. Xin Chúc họ Cộng Đai hậu cho Đức ân nhân, Đức Hội và Cô Kim Dung. để những người mù, điếc, khiếm tật, Cô đơn... được với đời mới đầy khi... như Đức Vĩ.

Kính thư



Lm Antôn M. Hoàng Đức Luyện
Bê trên Cộng Đai Thánh Antôn.